

Online	ThaiPBS	Link :	http://www.citizenthaipbs.net/node/8567
PageView :	37,060	วันที่ :	9 พฤษภาคม 2559 หน้า : ข่า
Ad Rate :	5,000	AD Value :	5,000 PR Value : 15,000

เฟสเปา เอเชีย (FESPA ASIA) กลับมาอีกที่กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ ปี 2017 พร้อมใช้นวัตกรรมการพิมพ์อุตสาหกรรมระดับโลก

หมวดหมู่: **เนชั่น** | รายงานโดย **Go Sarawut** เมื่อ 9 May 2016 - 18:46

เฟสเปา เอเชียจัดงานเฟสเปา เอเชีย ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเชิงอุตสาหกรรมของเฟสเปาล่าสุด ครอบคลุมอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีน การพิมพ์ระบบดิจิทัล และการพิมพ์ระบบดิจิตอล ทั่วภูมิภาคเอเชีย



บทความโดย
PR Matter

นักสื่อสาร วิชาการเขียน ขอบเขตเนื้อหาใหม่ และเปิดใจยอมรับทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ประสพการทำงานด้านสื่อสารกว่า 18 ปี ทำงานด้านการสื่อสารและนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความล่าสุดจากนักเขียน

PHARMED EXPO 2016 เปิดโลกาสิทธิธุรกิจไทย เจาะตลาดสุขภาพเวียดนาม กัมพูชา บังคลาเทศ
4 Mar 2016 - 01:38

พม่าจัดงานพาเรนตัล คลินิกแห่งชาติเสริม ดึงนิทรรศการไทยและทั่วโลก ลุยงาน FUNCTIONAL FOOD MYANMAR 2016
21 Feb 2016 - 19:11

พม่า ขมพม่อธุรกิจความงามอาเซียน เปิดโอกาสธุรกิจไทย-เวียดนาม MYANMAR BEAUTY CONNECT EXPO
19 Feb 2016 - 10:52

พม่าจัดงานใหญ่ยอดฮิต อุตสาหกรรมกีฬา หวังดึงธุรกิจไทยร่วมพันธมิตรในงาน MYANMAR SPORTS & LEISURE EXPO 2016
18 Feb 2016 - 21:45

นครนายก ขุนเฝ้า Slow Life พร้อมเปิด 2 งานใหญ่ลายขลิบ ชินเฟี้ยว และฉลองกระทง 2558
23 Nov 2015 - 14:55

ดูบทความทั้งหมด

- เลือกเดือนที่ต้องการ -



ผลการวิจัย พบว่า อุตสาหกรรมพิมพ์ในภูมิภาคนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ต่างกำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่มาตอบสนองความต้องการตลาด และโอกาสในการพัฒนาความรู้การดำเนินงาน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับโลกในนามของสมาพันธ์ เฟสเปา เอเชีย 2017 ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท เอเชีย เอ็กซ์โป เซอร์วิส เซสส์ จำกัด (เออีเอส) และสมาคมชั้นนำด้านการพิมพ์ระดับประเทศ สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย (สพสท) ซึ่งจะมาร่วมเปิดโอกาสสร้างการเติบโต สร้างเครือข่ายพันธมิตรการค้า และพัฒนาความรู้ในตลาดใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้น

นางสาวรอช เมตทินเนส ผู้อำนวยการ สมาพันธ์การพิมพ์สกรีนแห่งยุโรป หรือ เฟสเปา กล่าวว่า "นับจากประสบการณ์สำเร็จในการจัดงานประจำปี ของ เฟสเปา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงขนาดแล้วที่ เฟสเปา จะได้ขยายงานสู่พื้นที่ทวีปเอเชียด้วยการจัดงาน เฟสเปา เอเชีย และเลือกที่จะจัดงาน ณ ประเทศไทย เพื่อกระตือรือร้นความต้องการตลาดด้านการพิมพ์ ด้วยการลงทุนต่างๆ สอดคล้องกับสิ่งซึ่งองค์กรสมาชิกในภูมิภาคให้ความสำคัญ ให้ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมพิมพ์ในระบบดิจิทัล และการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติและภูมิภาคจากผู้ประกอบการชั้นนำด้านการพิมพ์สกรีน การพิมพ์ระบบดิจิทัล และอื่นๆ ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายคือ การจัดงานอย่างคึกคักเนื่องจากการสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าในปีที่จะถึงนี้"

นายเดวิด เอ็ดวิน กรรมการผู้จัดการ เอเชีย เอ็กซ์โป เซสส์ จำกัด พันมิตรหลักของ เฟสเปา เอเชีย กล่าวเสริมว่า "เออีเอส มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับ เฟสเปา และทีมงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเปิดตลาดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์อาเซียนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดงาน เฟสเปา เอเชีย 2017 เป็นอย่างดี ช่วยเปิดโอกาสตลาดการค้าเสรีให้เกิดขึ้นทั่วภูมิภาค สำหรับงาน เฟสเปา เอเชีย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้จัดงาน Worldwide โทรศัพท์ **+44 1737 240788** อีเมล **sales@fespa.com** เอเชีย ติดต่อ โทรศัพท์ +66 (0) 207 2412 หรือ **fespa@aesexhibitions.com**

นายพรหมเดช สังข์ระตะโชติ นายสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย กล่าวว่า "ปัจจุบัน ตลาดอุตสาหกรรมพิมพ์ โดยเฉพาะการพิมพ์อุตสาหกรรมและระบบดิจิทัลของไทย เชนการพิมพ์ผ้า เสื้อผ้า เครื่องกีฬา อุปกรณ์กีฬาไฟลิตไทรนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องกีฬา เครื่องเขียน ของขวัญ และอื่นๆ ที่ไม่รวมการพิมพ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ มีมูลค่าตลาดไทยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักไม่น้อยกว่า 4.5 ล้านบาท หากสมาคมฯสามารถผลักดันส่งเสริมส่งเสริมของพิมพ์อุตสาหกรรมที่ร้อยละ 2 หรือประมาณ 90,000 ล้านบาทและเติบโตอย่างต่อเนื่องตามอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กาจัดงาน FESPA ASIA กลับมาในครั้งนี้ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย การบริการออกแบบสู่การผลิตด้วยเทคโนโลยี และเครื่องจักร ที่เป็นอนาคตของโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเข้าสู่ตลาดโลกในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านสินค้าสร้างสรรค์ในโลกรุ่นอนาคต



นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการนำนวัตกรรมพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ มาจัดแสดง อาทิ การพิมพ์สกรีน การพิมพ์ลายฉลุด้วยวิธีการแบบสมัยใหม่ การพิมพ์เทคนิคผสมผสาน ตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมด้านนวัตกรรมที่ใช้บริการจัดจาก ASGA Awards ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมและงานด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับโลก ได้แก่ ผลงาน "พื้นที่ผสมผสาน" การพิมพ์ด้วยเทคนิคสกรีนและลายฉลุแบบพิเศษเป็นเครื่องประดับ ผลงาน "ดาวยืด" การพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์และลายฉลุด้วยเทคนิคพิเศษ ผลงาน "เสื้อลายลูกไม้" และลาย "ไทย" การพิมพ์ด้วยเทคนิคสกรีนและพิมพ์ลายบนแขนขางและหัว โดยผลงานดังกล่าว ออกแบบและผลิตโดย บริษัท ชินเซย์สกรีน จำกัด ของคนไทย

Tags: fespa เฟสเปา fespa asia 2017 เฟสเปา เอเชีย สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย สมาพันธ์การพิมพ์สกรีนแห่งยุโรป